

# ชาวพิษณุโลก กอดคอกันมันทั่วลานไต้หวัน ช้าง คาร์นิวัล อิเล็กทริก เซอร์คัส 2017 ส่งต่อความสนุก แบบจัดเต็ม



กิจกรรม ช้าง คาร์นิวัล อิเล็กทริก เซอร์คัส 2017 ส่งต่อความสุข จัดเต็มความมันแบบไร้ขีดจำกัดแห่งปี ที่พิษณุโลก งานนี้ยกมาเติมเต็มครบทุกรสชาติทั้งความสนุก ความมัน ความตื่นตันทันถึงที่เต็มอิมทั้งสองวัน โดยช้างชนกิจกรรม มาสร้างปรากฏการณ์ความสนุกที่มีมากกว่า 10 โซน พร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินที่จัดเต็มทุกแวนดนตรี ให้คุณและเพื่อนได้มามันกันสุดฤทธิ์ ณ ลานหน้าไต้หวัน พิษณุโลก

โดยภายในงานพบกับความสนุกในโซนกิจกรรมต่างๆ อาทิ โซนเลเซอร์เมฆ ที่จะทำให้คุณและเพื่อนๆ ตื่นเต้นตลอดทุกก้าว ถ้าคุณและแก๊งเพื่อนเป็นขาแดนซ์ สามารถไปออกสเต็ปให้กระจายในโซนเต้นท์ ก่อนจะไปโดดจากศิลปินที่มาจัดเต็มทุกแวนดนตรี ไม่ว่าจะเป็น วงค็อกเทล วงเก็ทลีโนว่า วงโปเตโต้ และสาวมาดเซอร์ ปาล์มมี โดยงานนี้สองพิธีกรคู่ซี้ ดีเจภูมิ – ดีเจเพชรจำ แท็กทีมสองหนุ่มมาดเท่ขวัญใจสาว ๆ ได้พินกันถ่วนหน้า แทค ภรัณยู – เป้ อารักษ์ ที่พาไปลุยในโซนต่าง ๆ แบบใกล้ชิดกับเพื่อนชาวพิษณุโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีศิลปินชั้นนำที่จะมาเติมเต็มความสุข ไม่ว่าจะเป็น วงสลัดแมชชีน วงบีกแอส วงบอดี้สแลม วงบูดดาเบลส วงเจ็ทเซ็ทเตอร์ วงพาราดีออกซ์ วงแทททูคัลเลอร์ วงสคริปป์ วงมัสเก็ตเทียร์ โจอี้ บอย และ แสตมป์ อภิวัชร์ ที่จะหมุนเวียนไปร่วมกิจกรรมและเติมเต็มความสุขให้กับเพื่อน ๆ กันแบบยกแก๊งฟรีทั้ง 14 จังหวัดประเทศ

และในวันที่ 17 – 18 มีนาคมนี้ ช้าง คาร์นิวัล อิเล็กทริก เซอร์คัส 2017 ปรากฏการณ์ใหม่แห่งแฟนตาซีเฟส ขอส่งต่อความสุขไปให้กับชาวนครสวรรค์ โดยเหล่าศิลปินจะยกทัพไปสร้างปรากฏการณ์แห่งแฟนตาซีเฟส อาทิ วงค็อกเทล วงเก็ทลีโนว่า ดา เอ็นโดรฟิน และ โจอี้ บอย นอกจากนี้ยังพบกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ ขยี้หัวใจหนุ่มกับ ฉญาฎา หุยิง รฐา โพธิ์งาม ที่จะพาไปมันให้สะใจในโซนกิจกรรมต่าง ๆ รีบชวนเพื่อนมามันกันแบบยกแก๊งได้ที่งาน ช้าง คาร์นิวัล อิเล็กทริก เซอร์คัส 2017 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าหมู่บ้าน NSC จ.นครสวรรค์

งานนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และโปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงหน้างาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.facebook.com/ChangWorld](http://www.facebook.com/ChangWorld) และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

[www.changcarnival.com](http://www.changcarnival.com) เพื่อรับของที่ระลึก พร้อมผ่านช่องทางพิเศษ (Fast Lane) ก่อนใคร แล้วอย่าลืมร่วมสนุกโดย กด Like กด Share #ChangCanival #ElectricCircus